

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผู้วิจัยสรุปผล อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วิธีดำเนินการวิจัย

การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเพ ประชากร 130คน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ประชากร 785คน และชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว 10,124คน รวมทั้งสิ้น 11,039 คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลเพ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ จำนวน 20 คน ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จำนวน 40 คน และประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน 40 คน รวม 100 คน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคำถามเป็นแบบให้เลือกคำตอบ (Checklist) จำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1) เพศ 2) สถานภาพ 3) อายุ 4) อาชีพ 5) ระดับการศึกษา และ 6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสังคม รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยที่สุด นำเครื่องมือมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยามศัพท์ ((Index of Concordance -- IOC) ได้ค่า IOC มีค่า $> .5$ ทุกข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ **.91**

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์กลับคืนมา จำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งออกไปทั้งหมด

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง จำแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยค่า t-test ส่วนอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบ One-Way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $.05$ ทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ้ (Scheffe')

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง สรุปสาระสำคัญของผลการวิจัย ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 68 คน (ร้อยละ 68.00) มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 64 คน (ร้อยละ 64.00) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 70 คน (ร้อยละ 70) มีสถานภาพสมรส จำนวน 88 คน (ร้อยละ 88.00) และรายได้ 30,001 – 50,000 บาท จำนวน 57 คน (ร้อยละ 57.00)

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยองจำแนกตามเพศ โดยใช้สถิติแบบ t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติแบบ One-Way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ้ (Scheffe)

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

2. ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

3. ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการ

ท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

4. ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

5. ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง อภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

1.1 ด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การท่องเที่ยวมีส่วนให้เศรษฐกิจในชุมชนของท่านดีขึ้นเพียงใด การท่องเที่ยวส่งผลให้ความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้น และ ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องมาจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวจะนำเงินมาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นจะมีการใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่พัก การซื้ออาหาร หรือแม้กระทั่งซื้อของฝาก จึงเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นมีรายได้ออกมาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยชาวบ้านจะเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะธรรมชาติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชน รวมไปถึงการก่อเกิด

อาชีพใหม่ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นัฐพร แสงประดับ (2527 : 215) ที่ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้เห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพ โดยเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรม สู่อชีพหัตถกรรม เพื่อผลิตเป็นสินค้าที่ระลึก เกิดการสร้างงานและทำให้สมาชิกในวัยแรงงานมีงานทำมากขึ้น ส่งผลให้ระดับรายได้ต่อปีสูง

1.2 ด้านสังคม ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญระยอง มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การท่องเที่ยวทำให้การใช้ภาษาพื้นบ้านลดลงไป หน่วยงานราชการได้มีโครงการส่งเสริมอาชีพให้ท่านหรือชุมชน และท่านหรือชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ยุวดี นิรัตน์ตระกูล (2544 : 1) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ภาษาพูดหรือภาษาท้องถิ่นจะเป็นส่วนหนึ่งวิถีชีวิตที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยว หากไม่มีการอนุรักษ์หรือคงไว้ ก็จะทำให้มนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนขาดหายไป ซึ่งอาจจะกลายเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย หากต้องสูญเสียภาษาท้องถิ่นไป และสอดคล้องกับแนวความคิดของ อรัญญา สุวรรณดี (2538 : 18) ได้ทำการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จากการท่องเที่ยวแก่ลูกค้าบ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า การท่องเที่ยวมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทำให้รายได้ของชาวบ้านเพิ่มขึ้น สามารถลดภาระหนี้สินและมีรายได้หมุนเวียนในธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบทางสังคมพบว่า การท่องเที่ยวสามารถเพิ่มงานให้แก่ชาวบ้านในทุกช่วงฤดู สถานะการว่างงานลดลง การอพยพของชาวบ้านเพื่อไปหางานทำนอกพื้นที่ลดลง

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญระยองจำแนกตามเพศ โดยใช้สถิติแบบ t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติแบบ One-Way ANOVA เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ้ (Scheffe') อภิปรายผลได้ดังนี้

2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากบุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานกันทั่วถึง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ อาจเอี่ยม (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ และเปรียบเทียบปัจจัย โดยใช้นักท่องเที่ยวอย่าง 400 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลิก กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบ ปัจจัยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรสในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภาพรวมมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตเทศบาล ตำบลเพ จ.ระยอง ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในเขต เทศบาลตำบลเพ จ.ระยอง ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ประชาชนทั่วไปเห็นว่าสำนักงานเทศบาลตำบลเพและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ควรคำนึงถึงระบบสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
2. สำนักงานเทศบาลตำบลเพ ควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
3. สำนักงานเทศบาลตำบลเพ ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ และสังคม เช่น รูปแบบการดำรงชีวิต คุณลักษณะของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม
2. ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจประเภทของธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น
3. ศึกษาการจัดการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเพ และในส่วนอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกัน